

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
THỊ TRẤN THẮNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc**

Số /BC-UBND

*Thị trấn Thắng, ngày 22 tháng 01 năm 2024*

## **BÁO CÁO**

**Kết quả 03 năm thực hiện Kế hoạch số 22-KH/HU  
ngày 15/4/2021 của BTV Huyện ủy về thực hiện  
Kết luận số 53-KL/TU ngày 03/3/2021 của BTV Tỉnh ủy**

Thực hiện Công văn số 183/UBND-TTr ngày 17/01/2022 của UBND huyện Hiệp Hòa về việc báo cáo kết quả 03 năm thực hiện Kế hoạch số 22-KH/HU ngày 15/4/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Kết luận số 53-KL/TU ngày 03/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Chủ tịch UBND thị trấn Thắng tổng hợp báo cáo kết quả triển khai thực hiện cụ thể như sau:

### **I. VIỆC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO**

Ủy ban nhân dân thị trấn Thắng đã quán triệt các văn bản của cấp trên và lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, công chức về thực hiện Nghị quyết số 109-NQ/TU và kết luận số 53-KL/TU của Ban thường vụ tỉnh ủy về phòng chống tham nhũng: Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018. Nghị định số 59/2019/NĐ-CP và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Ban chấp hành Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; và Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vào vệ người phát hiện, tố giác người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí;

### **II. VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

#### **1. Việc thực hiện quy định về kê khai minh bạch**

Ủy ban nhân dân thị trấn Thắng đã chỉ đạo việc rà soát thực hiện các cơ chế, chính sách và thực hiện tiết kiệm chi tiêu công trong năm 2021-2024 là 10%, đồng thời công khai, minh bạch trong hoạt động mua sắm công trình xây dựng cơ bản, tài chính, ngân sách, quản lý, sử dụng các khoản hỗ trợ, huy động; quản lý đất đai, tài sản công; công tác tổ chức cán bộ; đẩy mạnh việc thực hiện quy định về cải cách hành chính.

Thực hiện việc tuyên truyền Luật phòng chống tham nhũng tại UBND thị trấn Thắng, Thường trực Đảng ủy- HĐND- UBND tiến hành 06 cuộc họp cán bộ công chức, đảng viên quán triệt về các văn bản luật phòng chống tham nhũng và các văn bản của Chính phủ về việc thực hiện công tác thu, chi đảm bảo đúng Luật ngân sách. Các ngành, đoàn thể ngay từ đầu năm phải lập kế hoạch thu, chi trình BTV Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn để phê duyệt và giao trực tiếp cho cán bộ Kế toán ngân sách theo dõi, phân bổ, trình kỳ họp HĐND phê chuẩn. Đồng thời còn có trách nhiệm hướng dẫn nội dung chi tiết để đảm bảo đúng quy định. Đối với các ngành có liên quan đến việc thu phí, lệ phí chứng thực, có bảng niêm yết giá thu để mọi công dân khi đến UBND thị trấn giao dịch và làm việc nắm được.

Trong năm 2021 đã tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ, thu chi của 4 tổ dân phố: số 3, Đức Thịnh, An Thông và Dinh Hương. Năm 2023 đã tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ, thu chi của 3 tổ dân phố: số 2, số 3 và Dinh Hương. Sau đó đều có thông báo kết luận kiểm tra đối với từng Tổ dân phố. Tổ chức tiếp xúc đối thoại với nhân dân trên địa bàn thị trấn Thăng được cuộc, trả lời các ý kiến của nhân dân tại hội nghị và ra các thông báo bằng văn bản trả lời.

## **2. Việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức để phòng chống tham nhũng lãng phí.**

Do điều kiện sáp nhập đơn vị hành chính nên đôi dư cán bộ, chưa thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức mà do Chủ tịch UBND huyện điều chuyển công chức đi xã khác và một số cán bộ, công chức xin thôi việc, nghỉ chế độ.

## **3. Việc thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ có chức vụ.**

Thực hiện Nghị định số 68/2011/NĐ- CP ngày 08/8/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ- CP ngày 09/3/2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập; UBND thị trấn Thăng đã chỉ đạo cán bộ, công chức về kê khai tài sản và thu nhập lần đầu năm 2021 và kê khai bổ sung hàng năm theo quy định. Năm 2023 UB kiểm tra huyện ủy đã kiểm soát thu nhập và kê khai tài sản của các đồng chí Thường trực Đảng ủy.

## **4. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng**

Thực hiện tốt mọi công khai minh bạch các hoạt động của các ban ngành đoàn thể, mọi công việc đều được họp bàn nhất là việc thu, chi tài chính, xây dựng các công trình tại địa bàn cơ sở.

Đối với cán bộ công chức, chuyên trách đã thực hiện việc kê khai minh bạch tài sản của mình, UBND đã phân công cán bộ, công chức trực tại bộ phận một cửa, trực tiếp nhận và trả kết quả cho công dân đảm bảo giải quyết công việc đúng quy định kịp thời, không gây phiền hà, sách nhiễu cho nhân dân

*- Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng qua hoạt động tự kiểm tra nội bộ thuộc phạm vi quản lý của UBND thị trấn Thăng*

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND thị trấn Thăng, cán bộ công chức chuyên trách đã thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Chính Phủ và Thủ tướng trong việc cấm sử dụng tài sản công của cơ quan không đúng quy định gây thất thoát, lãng phí. Qua kiểm tra nội bộ chưa phát hiện việc tham nhũng xảy ra trên địa bàn.

*- Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và việc phát hiện, xử lý tham nhũng qua giải quyết khiếu nại, tố cáo*

Không có trường hợp nào

## **5. Việc thực hiện cải cách hành chính.**

Tiếp tục đẩy mạnh việc công khai minh bạch trong hoạt động của UBND thị trấn Thăng, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thị trấn Thăng nghiêm túc thực hiện nguyên tắc, nội dung và hình thức công khai minh bạch trong hoạt động gắn với cải cách thủ tục hành chính.

## **6. Việc áp dụng khoa học, công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt.**

Ủy ban nhân dân thị trấn Thăng đã thực hiện việc chi trả lương, phụ cấp, tiền hỗ trợ qua tài khoản cho cán bộ, công chức, viên chức. Thanh toán hóa đơn mua hàng hóa qua tài khoản, thanh toán lệ phí chứng thực qua tài khoản đây là bước để làm quen với hình thức không dùng tiền mặt.

## **7. Việc phát huy vai trò của các cơ quan dân cử, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng lãng phí.**

Mặt trận tổ quốc thị trấn Thăng đã xây dựng kế hoạch giám sát, kiện toàn các ban thanh tra nhân dân hoạt động tới các tổ dân phố, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đối với các hoạt động của chính quyền. Trong năm qua trên địa bàn thị trấn chưa phát hiện có vụ việc tham nhũng lãng phí xảy ra.

## **8. Trong việc lập dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước.**

Các cơ quan trực thuộc UBND thị trấn Thăng như: Trạm Y tế, trường học việc thu phí, lệ phí phải được công khai. Việc đóng góp của học sinh đối với nhà trường phải được bàn bạc dân chủ với phụ huynh học sinh, việc thu tiền học phí, xây dựng phải thông qua BCH Đảng bộ- UBND mỗi năm, mỗi kỳ họp HĐND Thường trực HĐND- UBND tiến hành khảo sát, xem xét việc thu, chi đối với các cơ quan nói trên, để kịp thời chỉ đạo thực hiện đúng quy trình của cấp trên và tránh những vướng mắc, khiếu kiện của công dân. Hàng năm đều niêm yết công khai dự toán thu chi ngân sách và quyết toán thu chi ngân sách tại trụ sở UBND và Nhà văn hóa các Tổ dân phố, trên phần mềm quy chế dân chủ.

### **III. NHỮNG KHUYẾT ĐIỂM , TỒN TẠI, HẠN CHẾ**

Công tác tuyên truyền phổ biến về Luật phòng, chống tham nhũng chưa được dành thời gian nhiều, ở cơ sở chưa tổ chức được nhiều các cuộc tự kiểm tra tại cơ sở, việc đấu tranh phòng chống tham nhũng của một số bộ phận nhân dân còn chưa cao.

Trên đây là Báo cáo kết quả 03 năm thực hiện Kế hoạch số 22-KH/HU ngày 15/4/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Kết luận số 53-KL/TU ngày 03/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy của UBND thị trấn Thăng.

#### **Nơi nhận:**

- UBND huyện Hiệp Hòa;
- Thanh tra huyện;
- TT Đảng ủy- HĐND TT;
- Chủ tịch, các PCT UBND TT;
- Trưởng các đoàn thể;
- Công chức Văn phòng – Thống kê;
- Lưu: VT, HS.

**CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Trung**